

รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ครั้งที่ ๐๔/๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (ZOOM Conference) ไปยังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ สังกัด
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

ด้วยปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ COVID-๑๙) ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงได้กำหนดให้มีการประชุมประจำเดือนโดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผลจากการประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑.๑ การป้องกัน COVID - ๑๙

เน้นย้ำการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (Covid ๑๙) ขอฝากปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ กำชับเจ้าหน้าที่ของเราให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (Covid ๑๙) ในการออกพบปะเกษตรกรขอให้ปฏิบัติตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) .เป็นสำคัญ และการปฏิบัติตน เช่น การกักตัว และรัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินขยายออกไปอีก ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ของเราให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

เรื่องที่ ๑.๒ ฝากเรื่องความห่วงใย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ต่อไปนี้จะมีงานระดับกระทรวง กรม มาลงพื้นที่ต้องให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเป็นตัวขับเคลื่อน รายละเอียดกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะเป็นผู้นำเรียนแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เรื่องที่ ๑.๓ อาหารเสริมนมโรงเรียน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จะนำเรียนให้ที่ประชุมทราบต่อไป โดยให้สอดคล้องกับมติของ ครม.ที่เลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปซึ่งจะมีผลกระทบต่อ นักเรียน โดยนักเรียนจะต้องได้ดื่มนมตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันเปิดภาคเรียน และจะเป็นนม ยูเอสบีที ซึ่งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดจะมีการประชุมในเร็ว ๆ นี้ และจะแจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอขับเคลื่อนต่อไป

เรื่องที่ ๑.๔. โรคระบาดต่าง ๆ ในช่วงนี้มีสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ฝากอำเภอที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดสัตว์ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย,อหิวาต์ และโรคที่เกิดขึ้นใหม่ ทางจังหวัดได้แจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอทราบแล้ว โดยเฉพาะโรค AFS ในสุกร ต้องดำเนินการเหมือนเดิมตามมาตรการที่วางไว้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๐๓/
๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ประธาน หากมีการแก้ไข ให้แจ้งที่ฝ่ายบริหารทั่วไป และหากดำเนินการแก้ไขแล้วให้แจ้งทางไลน์ให้
ทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ปศอ.เวียงเชียงรุ้ง เรื่อง ธคก ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ไม่ทราบว่า
ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว

หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ขอแจ้งให้ทุกอำเภอทราบเกี่ยวกับสัตว์โครงการ ธคก ไม่ว่าจะป็นสัตว์ที่จะ
จำหน่ายหรือตาย ของโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและบางส่วนได้รับหนังสือ
แจ้งอนุมัติจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ เรียบร้อยแล้ว และจะทำหนังสือแจ้งให้ปศุสัตว์
อำเภอดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ ด้านกักกันสัตว์เชียงราย

ไม่มี

ประธาน เนื่องจากกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ มีวาระที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และชี้แจงรายละเอียด เป็น
จำนวนมากจึงให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นำแจ้งที่ประชุมเป็นวาระหลังสุด

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ หน่วย HHU

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔.๔. ฝ่ายบริหารทั่วไป

เรื่องที่ ๔.๕.๑ ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒/๒๕๖๓

นางนิตา เทพแสง สำนักงานฯ จะดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๒/๒๕๖๓ โดย
กำหนดให้พัฒนาตนเองผ่านระบบ e-learning ตามหลักสูตรของ สำนักงาน ก.พ.
โดยจะทำหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าไปศึกษาและลงทะเบียนเรียนได้ที่
www.ocsc.go.th หัวข้อ e-learning รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนจะทำหนังสือ
แจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอ/หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๕ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เรื่องที่ ๔.๕.๑ อาหารเสริมนมโรงเรียน

ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการเขต ๕,๖ ให้รับรองสิทธิ์ของผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างจัดสรรพื้นที่ และได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าผู้ประกอบการรายไหนอยู่ในพื้นที่ใด สำหรับของจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการฯ จะประชุมในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และหากได้ข้อสั่งการอย่างไรจะแจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอทราบต่อไป และกำหนดให้ผู้ประกอบการทำสัญญาให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จะนำเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า จะดำเนินการอย่างไร เกี่ยวกับวิธีการในการดำเนินการ เช่น มารับหนังสือ และเร็ว ๆ นี้จะมีการทำสัญญาของผู้ประกอบการให้ปศุสัตว์อำเภอเตรียมความพร้อม โดยปศุสัตว์อำเภอในฐานะเป็นที่เลี้ยงอยู่ระหว่างผู้ประกอบการและโรงเรียน ไม่ใช่ผู้ควบคุม อปท.

เรื่องที่ ๔.๕.๒ ตัวชี้วัดของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าการปศุสัตว์

นส.ธีรธาวลัย โทบันลือภพ ตัวชี้วัดของกลุ่มฯ รอบที่ ๒/๒๕๖๓ ทำเหมือนกับครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และสามารถส่งผลงานมาได้ตลอดเวลา เช่น ใช่ OK .ปศุสัตว์ OK และการต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ซึ่งขณะนี้หลายอำเภอได้ส่งมาบ้างแล้ว

เรื่องที่ ๔.๕.๓. เรื่องอื่น ๆ

๑. โรงฆ่าสัตว์ การส่งข้อมูลพนักงานตรวจโรค ประจำโรงฆ่าสัตว์ ตามที่ทางกลุ่มฯ ได้แจ้งให้ส่งข้อมูลของพนักงานตรวจโรคสัตว์ หากปศุสัตว์อำเภอหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหากได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานตรวจโรคด้วย ให้ทำบันทึกแนบท้ายคำสั่งด้วย และส่งเอกสารดังกล่าวให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อจะได้รวบรวมส่งข้อมูลให้ นิติกร สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ตรวจสอบก่อนเพื่อความถูกต้อง
๒. ทางกลุ่มขอข้อมูลผู้ประกอบการที่จำหน่ายกระเช้, โกงวง, ไซ่นกกระทา และฟาร์มกระเช้ ที่อยู่ในพื้นที่ โดยให้รายงานตามแบบฟอร์มที่ส่งให้ทุกอำเภอแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๖. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

เรื่องที่ ๔.๖.๑ การฝึกอบรมเกษตรกร

นส.อรอนงค์ พิมพ์คำไหล ขณะนี้กรมฯ ได้ตั้งงบประมาณค่าฝึกอบรมเกษตรกร คืนศูนย์ต้นทุน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID ๒๐๑๙ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการเกษตรอินทรีย์ ส่วนโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้อบรมตามปกติ โดยจะต้องอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยยึดหลักการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID ๒๐๑๙ เป็นสำคัญ ส่วนโครงการ Smart Farmer ต้นแบบ ที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอเชียงแสน อำเภอละ ๒๕ ราย ให้อบรมช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน โดยจังหวัดจะยืมเงินทรองราชการ และแจ้งอำเภอให้ทราบต่อไป

เรื่องที่ ๔.๖.๒ โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ตามที่ได้สำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔ นั้น ขอให้รายงานความประสงค์เข้าร่วมโครงการให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อจะได้รายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป

เรื่องที่ ๔.๖.๓ โครงการ ศพก.

จังหวัดได้ตั้งเรื่องเบิกเงินอุดหนุนสำหรับจัดซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนเครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) อำเภอละ ๑๒,๐๐๐ บาท แล้ว อำเภอใดที่ส่งเอกสารมาแล้ว จะติดตามที่ฝ่ายการเงิน หากมีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว จะแจ้งให้อำเภอทราบ เพื่อแจ้งเกษตรกร ทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๔.๗ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

เรื่องที่ ๔.๗.๑ วิธีเพาะเชื้อในไขฟักและวิธี pcr

นายภาณุพัฒน์ ราชคมน์ วิธีเพาะเชื้อในไขฟักและวิธี pcr การใช้ผลตรวจประกอบการเคลื่อนย้ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ใช้ผลตรวจจากวิธีเพาะเชื้อในไขฟักเท่านั้นที่จะส่งให้เกษตรกรและใช้ประกอบการเคลื่อนย้าย ผลตรวจด้วยวิธี pcr จะเริ่มใช้จริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจะยกเลิกการตรวจด้วยวิธีเพาะเชื้อในไขฟักเหลือแค่ pcr เท่านั้น

ปศอ.แม่สาย เราจะทราบได้อย่างไรว่ามีการตรวจไขฟักหรือ pcr

นายภาณุพัฒน์ ราชคมน์ ทางกลุ่มจะแยกและแจ้งให้อำเภอทราบว่า เป็นการตรวจแบบไหน และมีรายละเอียดของการตรวจ

เรื่อง ที่ ๔.๗.๒ การเบิกค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์

นายภาณุพัฒน์ ราชคมน์ การจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาปศุสัตว์ขณะนี้ให้อำเภอทยอยส่งหลักฐานมาเบิกแล้ว หากอำเภอมียกข้อสงสัยในการจัดทำหลักฐานขอเบิกสามารถสอบถามที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้ การส่งหลักฐานกำหนดให้ส่งไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือน และให้ส่งเดือนต่อเดือน

เรื่องที่ ๔.๗.๓ โครงการรณรงค์โรค FMD รอบที่ ๒/๒๕๖๓

ขณะนี้โครงการให้ดำเนินการได้แล้ว โดยทางกลุ่มจะทำหนังสือแจ้งกำหนดการดำเนินงานให้อำเภอทราบ และจะมีการฉีดวัคซีน FMD ให้กับสัตว์ที่มีอายุ ๒ เดือนขึ้นไปให้ฉีดสัตว์ทุกตัว และขอให้มีการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ด้วยในการดำเนินการดังกล่าว

เรื่องที่ ๔.๗.๔ การประกวดศูนย์ผสมเทียมดีเด่น

นายภาณุพัฒน์ ราชคมน์ ทางจังหวัดได้คัดเลือกศูนย์ผสมเทียมอำเภอพาน และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ โดยจะส่งเข้าประกวดระดับกรมฯ ต่อไป รายละเอียดจะแจ้งให้ปศุสัตว์อำเภอพานเตรียมความพร้อมต่อไป

เรื่องที่ ๔.๗.๕ ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รอบที่ ๒/๒๕๖๓

นายภาณุพัฒน์ ราชคมน์ ทางกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จะทำหนังสือแจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดของแต่ละอำเภอให้ทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๘. กลุ่มยุทธศาสตร์และสาระสนเทศการปศุสัตว์

เรื่องที่ ๔.๘.๑ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

นายรณกร ช่วยรอด ทางกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะทำคู่มือการดำเนินงาน ธคก. โดยจะแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานไว้ ๔ ขั้นตอน ขอให้อำเภอดำเนินการตามคู่มือที่ได้รับ

เรื่องที่ ๔.๘.๒ การปรับปรุงคู่มือเกษตรกรในการกักโรค

นายรณกร ช่วยรอด ทางกลุ่มฯ ได้เข้าประชุมร่วมกับกรมปศุสัตว์เรื่องในการดำเนินการควรมีเจ้าหน้าที่หรือขึ้นทะเบียนของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์โดยให้เกษตรกรนำบัตรประชาชนมายื่นและพิมพ์แบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดก่อนนำลงระบบและหน้าสุดท้ายจะมีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ขึ้นทะเบียน ผู้ตรวจสอบคือปศุสัตว์อำเภอ มีผู้รับรอง คือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ก่อนที่จะมาขึ้นทะเบียนให้เกษตรกรนำแบบฟอร์มไปให้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รับรองก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

โค-กระบือ ๒ ตัว ขึ้นไป สัตว์ปีก ๕๐ ตัวขึ้นไป กรมปศุสัตว์จะเป็นผู้ขึ้นทะเบียน แต่การจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณา

ประธาน รายละเอียดการขึ้นทะเบียน

๑. การขึ้นทะเบียนรายเก่า- รายใหม่ จำนวน ๑,๐๑๗ ราย

๒. ครัวเรือนละ ๑ สิทธิ

๓. กรมปศุสัตว์จะมีหลักเกณฑ์กำหนด เช่น ไก่, โค-กระบือ, ม้า

๔. ในกรณีมีการแยกหมู่บ้าน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ แจ้งไปที่กระทรวง ICT เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่และจะต้องปรับปรุงข้อมูล อยากรู้ให้ปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอประสานและยืนยันข้อมูลขึ้นทะเบียนใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และให้ตรวจสอบข้อมูล สำหรับรายใหม่ ๑๐๑๗ ราย ทางกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะแจ้งให้ทราบว่ามีอำเภอไหนบ้าง

ปศอ.เมือง เกษตรกรไปสอบถามสถานะเกษตรกร ซึ่งในโปรแกรมได้ขึ้นข้อความว่ารอยืนยัน

นายรณกร ช่วยรอด ปศุสัตว์อำเภอต้องไปขอรหัสพินจากปกครอง กระทรวงมหาดไทย และถ้าได้รหัสแล้วให้ใช้รหัสพินยืนยัน การคัดกรองทะเบียนเกษตรกร หากมีรายชื่อซ้ำให้คัดออกด้วย

รก.ปศอ.แม่จัน ที่ผ่านมาเกษตรกรประมาณ ๑๐ ราย มาขึ้นทะเบียนด้านปศุสัตว์ แต่ไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ แจ้ง เกษตรกรดังกล่าวนี้จะมีปัญหาภายหลังหรือไม่ และขอสอบถามดังนี้

๑. หากเราไม่ได้ให้ผู้นำหมู่บ้านรับรอง แต่ได้พิมพ์ข้อมูลเกษตรกรเก็บไว้ ๑ ชุด จะได้หรือไม่
๒. เราต้องปรับปรุงข้อมูลใหม่หรือไม่
๓. หากขึ้นทะเบียนกับปศุสัตว์แล้วจำเป็นต้องไปขอสมุดเล่มเขียวจากสำนักงานเกษตรอำเภออีกหรือไม่
๔. รหัสพินของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวงจะใช้แบบไหน

นายรณกร ช่วยรอด ต่อไปนี้ให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และขอตอบตามหัวข้อดังนี้

๑. กรณีที่ ๑ ให้ใช้แบบ ธคก.๕ ได้ โดยให้นำไปให้เซ็นรับรองภายหลัง
๒. กรณีที่ ๒ หากรายใหม่ให้ผู้นำหมู่บ้านรับรองก่อน
๓. หากขึ้นทะเบียนภายในเดือนมีนาคม ถือว่าได้ปรับปรุงข้อมูลไปแล้ว โดยให้ปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบว่ามีชื่อซ้ำหรือไม่ ถ้ามีให้ตัดออก
๔. สมุดเล่มเขียว ไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนกับกรมไหนเขาจะได้สมุดเล่มเขียวเพียง ๑ เล่ม ต่อ ๑ สิทธิ์เท่านั้น
๕. รหัสพิน ให้ปศุสัตว์อำเภอรักษาราชการไปขอรหัสพินใหม่ได้เลย ที่ทำการปกครองอำเภอ กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำมายืนยันทะเบียนเกษตรกร

รายชื่อเกษตรกร ๑๐๑๗ ราย ทางกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะส่งให้ทุกอำเภอตรวจสอบ โดยจะให้ทุกอำเภอทดลองทำพร้อมกันว่าจะมีปัญหาหรือไม่

ปศอ.เชียงใหม่ จากกรณีที่เกษตรกรตรวจสอบในระบบ ปรากฏว่าข้อมูลจำนวนสัตว์ และพีช ไม่เข้าตามเงื่อนไข

นายรณกร ช่วยรอด ขอให้ตรวจสอบก่อน ว่าขณะนี้ข้อมูลยังไม่ได้คัดกรองและกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ และต้องหลังวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

เรื่องที่ ๔.๘.๓ ตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

นายรณกร ช่วยรอด ตัวชี้วัดรอบที่ ๒/๒๕๖๓ ตัวชี้วัดของปศุสัตว์อำเภออยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งให้ทุกอำเภอทราบในลักษณะ e-operation ขอดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อจะได้คะแนนเต็ม และให้ปฏิบัติงานตามแผนที่ทางกลุ่มแจ้งให้ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

รก.ปศอ.แม่จัน ขอทราบความคืบหน้าการจ่ายค่าชดเชยตามที่กำหนดคือ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ไม่ทราบว่าจะอยู่ในกรอบเต็มหรือไม่

ประธาน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ยังไม่เรียบร้อย และวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จะมีการประชุมสมาคมผู้เลี้ยงสุกร ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดจะเข้าร่วมประชุมด้วย และจะสอบถามรายละเอียดให้ และหากเกษตรกรสอบถามให้ติดต่อไปที่ ๐๘๑-๕๙๘๘๗๘๕ คุณชัยวัฒน์ และการจ่ายค่าชดเชยหลังจากเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจะใช้งบกลางแทนเงินของสมาคมผู้เลี้ยงสุกร หากมีข้อสงสัยให้สอบถามกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒. เรื่องอื่น ๆ

ปศอ.พญาเม็งราย สอบถามการส่งตัวอย่าง ให้ส่งเหมือนเดิมหรือไม่

ประธาน นายรณกร ช่วยรอด ให้ส่งเหมือนเดิม และอำเภอเชียงแสน จะงดรับตัวอย่างวันพุธ การปรับปรุงข้อมูลอำเภอไหน มีปัญหาในการดำเนินการให้ประสานมาที่ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เพื่อจะได้ไปติดตามแก้ไขให้เรียบร้อยต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ นิดา เทพแสง

ผู้บันทึกการประชุม

(นางนิดา เทพแสง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน